

เร่งพัฒนาองค์ความรู้ 'หมอดิน'

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นผู้นำในการทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เพื่อนบ้านในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยหรือผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็นอาสาสมัครเกษตรกรที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อกระทรวงเกษตรฯ มีการกิจ หรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ การอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านจึงมีความจำเป็นเพื่อให้หมอดินอาสาฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายยุทธพงศ์กล่าวต่อไปว่า การ

จัดฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสาฯ นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสร้างความมั่นใจ ขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มีความเสียสละเพื่อประเทศชาติ เนื่องจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำการเกษตรที่ต้องสงวนไว้ ซึ่งภารกิจในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถดูแลแก้ไขปรับปรุงดินได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งช่วยเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

และจังหวัด เรียกว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด ตามลำดับ หมอดินอาสาเหล่านี้อาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยหมอดินอาสาจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้าน กับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน

อบรมหมอดิน :
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

